



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สำนักงานเลขานุการ โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๑๑๘๗ หรือโทร. ๑๕๐๖)

ที่ กท ๐๕๐๑/ ๒๗๖๗ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล คุณสมบัติของบุคคลที่ขอรับการคัดเลือก และผลงานที่จะส่งประเมินของนายณัฐชานันท์ วิบูลเตโชกิตดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กสศ. ๔๖) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

(นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่ง ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งเค้าโครง เรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นายณัฐชานันท์ วิบูลเตโชกิตติ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กสศ. ๔๖)	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ กสศ. ๔๖)	ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจิติ ชชวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายณัฐชานันท์ วิบูลเตโชกิตต์
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ กสศ. ๔๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)</p> <p>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)</p> <p>- อายุราชการ ๑๔ ปี ๑๑ เดือน ๒๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๐ - ๑๑ พ.ย. ๖๕)</p> <p>- ๘ ปี ๓ เดือน ๑๗ วัน</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๗ - ๑๑ พ.ย. ๖๕)</p> <p>- ๑๔ ปี ๑๑ เดือน ๒๘ วัน</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ - ๔ เป็นเวลา ๓ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๐ - ๑๔ ส.ค. ๕๔)</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นเวลา ๒ ปี ๑๑ เดือน ๑๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๔ - ๒๕ ก.ค. ๕๗)</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นเวลา ๘ ปี ๓ เดือน ๑๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๗ - ๑๑ พ.ย. ๖๕)</p> <p>- ไม่มี</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายณัฐชานันท์ วิบูลเตโชกิตติ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ กสศ. ๔๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในการนำเข้าสู่ชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สังกัด ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

๑. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีเครื่องมือสนับสนุนหน่วยงานในการนำเข้าสู่ชุดข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) จำนวน ๑ ระบบ
๒. หน่วยงานมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร และตอบรับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data)
๓. หน่วยงานและกรุงเทพมหานครมีเครื่องมือที่สามารถจัดทำบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog) คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) กำหนดได้โดยอัตโนมัติ สอดคล้องตามโครงสร้างตารางข้อมูล มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๑ นโยบายมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร แนวทางการกำหนดชุดข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร และนโยบายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
๕. กรุงเทพมหานครสามารถเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงนโยบายคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล

๖. หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสามารถนำชุดข้อมูลเปิดที่เป็นหมวดหมู่สาธารณะตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำเครื่องมือ City Data Platform (CDP) เพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างเครื่องมือ City Data Platform ของกรุงเทพมหานคร สำหรับสนับสนุนการดำเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่โครงการและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลเมืองที่สะท้อนถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพและยกระดับการให้บริการประชาชน
๓. เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กำหนด และมีช่องทางที่สามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่ภายใต้กรอบความร่วมมือ และเกิดการเชื่อมโยงชุดข้อมูลผ่าน API สู่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

เป้าหมาย

๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับพื้นที่และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
๒. สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนมีข้อมูลที่สะท้อนถึงความต้องการและปัญหาของประชาชน และใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานคร พัฒนาคุณภาพและยกระดับการให้บริการประชาชน
๓. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการและการเชื่อมโยงข้อมูลเมืองอัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเมืองและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
๒. กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเมืองที่เป็นมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน ทำให้สามารถแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสามารถประมวลผลข้อมูลภาพรวมในระดับกรุงเทพมหานครได้
๓. หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสามารถนำเครื่องมือ City Data Platform ไปใช้ประกอบการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้พื้นที่ของโครงการที่รับผิดชอบ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะที่จะเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
๔. กรุงเทพมหานครมีชุดข้อมูลเปิด (Open Data) จากการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์